



เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง



นางสาวชรรณข คำตา

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์)

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์)

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร



จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง" มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ด้อยโอกาสเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ามาจากครอบครัวที่ยากจนพ่อ-แม่ไม่มีเงินส่งเสียให้เล่าเรียน เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วต้องหางานโรงงานทำ ทำงานควบคู่กับการเรียนโดยหาเวลาศึกษาเล่าเรียนด้วยตัวเอง ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากซีทีเอ็นมหาวิทยาลัยถึงเวลาสอบก็ไปสอบ ไม่เคยได้เข้าห้องเรียนเลยในระดับปริญญาตรี แต่ก็สามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี (เรียนปี ๒๕๔๑ จบปี ๒๕๔๔) หลายคนมองว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เข้าง่ายแต่ออกยาก จากประสบการณ์ของชีวิตจริงข้าพเจ้าขอยืนยันว่า "จริง" ถ้าคนคนนั้นไม่ใส่ใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง หรือไม่มีความรับผิดชอบ และไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่มันจะ "ไม่จริง" ถ้าคนคนนั้นมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับอะไรเราามากมายแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกำหนดหลักสูตรที่เราเรียนเท่านั้น นี่คือเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และประทับใจที่เป็นลูกพ่อขุนรามคำแหง เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลังจากนั้นก็สอบบรรจุรับราชการได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ในช่วงระหว่างที่ทำงานก็ได้ใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการบริหารจัดการการทำงานมาโดยตลอด

❖ หลังจากนั้นเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เปิดโอกาสในการพัฒนาทางการศึกษาให้แก่ตนเองอีกครั้ง จึงได้สมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ) จนสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ) มันแตกต่างจากการเรียนปริญญาตรี เพราะต้องเข้าเรียนในห้องเรียน ได้เจอเพื่อนร่วมรุ่นที่หลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงอายุ ทำให้ข้าพเจ้าได้มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย การเติมเต็มให้กันและกัน คำแนะนำดีๆ จากเพื่อนห้องน้องพี่ และจากคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ตลอดจนทีมพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สิ่งเหล่านี้คือความประทับใจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้แก่ข้าพเจ้า และสิ่งที่ตราตรึงใจในข้าพเจ้าเสมอในการใช้ชีวิตของลูกพ่อขุนรามคำแหง คือ "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง" มหาวิทยาลัยรามคำแหงผลิตบัณฑิตที่มี "ความรู้คู่คุณธรรม" ออกสู่ท้องตลาด ฉะนั้นการนำความรู้และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้มาปรับใช้ในวิถีการทำงานและชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ภายใต้ "การเป็นคนดี มีคุณธรรม" สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้า "ไม่จำเป็นต้องยืนในจุดที่ดีที่สุด หรือสูงที่สุด แค่มีความสุขในจุดที่ยืนก็เพียงพอแล้ว"

❖ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ทีมพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทีมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ข้าพเจ้า สั่งสอนและชี้แนะแนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและองค์กร และประเทศชาติต่อไป